

**KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 23/4, tại Ninh Bình, hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức với chủ đề "Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND cấp tỉnh". Hội nghị do Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình phối hợp với

Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức. Dự hội nghị, đại biểu trung ương có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đại biểu Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và thường trực HĐND 10 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ. Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình do đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Tại hội nghị, ngoài 5 tham luận trình bày trực tiếp, Thường

trực HĐND tỉnh Thái Bình đã gửi tới hội nghị tham luận về vai trò của Thường trực HĐND tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động đối với các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trong công tác tham mưu chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh; trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động giải trình của Thường trực HĐND tỉnh và hoạt động phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

**TRẦN ANH DÂN**

**HỘI GOLF THÁI BÌNH...**

(Tiếp theo trang 1)

system 36. Cơ cấu giải thưởng gồm giải best gross, giải best net, các giải nhất, nhì, ba của 4 bảng đấu. Bên cạnh đó, giải golf Thái Bình 2022 còn có các giải kỹ thuật gồm, giải nearest to the pin, giải longest drive, giải hole in one. Giải đấu đã thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể và gắn kết, động viên các doanh nhân, doanh nghiệp thi đua sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, nhân dịp tham gia giải golf Thái Bình 2022, Hội golf Thái Bình, Hội Doanh nhân trẻ cùng một số doanh nghiệp đã ủng hộ kinh phí xây dựng 10 nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội điều phối với tổng trị giá 500 triệu đồng.

**BẾ MẠC VÀ TRAO GIẢI...**

(Tiếp theo trang 1)

độ tuổi từ dưới 35 đến trên 61 tuổi. 250 trận đấu căng thẳng, kịch tính với nhiều pha bóng hay, hấp dẫn đã thu hút đông đảo người hâm mộ bóng bàn trong và ngoài tỉnh theo dõi.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao cúp, cờ và giải thưởng cho đơn vị đạt giải nhất toàn đoàn là ngành giao thông vận tải, giải nhì cho ngành giáo dục và đào tạo, giải ba cho ngành y tế.

**Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ**

Với chủ đề "Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19", tháng hành động về ATVSLĐ năm nay diễn ra từ ngày 1/5 - 31/5 tập trung vào các hoạt động: Thông tin tuyên truyền các quy định pháp luật về ATVSLĐ; tổ chức tư vấn, tọa đàm, đối thoại pháp luật về ATVSLĐ; tổ chức tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ cho các sở, ngành, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trong tháng hành động cũng tăng cường các hoạt động thăm hỏi, động viên nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện ATVSLĐ tại một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực, ngành nghề tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, có hại; phát động phong trào thi đua bảo đảm ATVSLĐ, thúc đẩy việc thực thi Luật An toàn vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh...

**NGỌC MAI**

**Đại hội Hội Cựu chiến binh, Chi đoàn Thanh niên Báo Thái Bình**

Sáng ngày 23/4, Hội Cựu chiến binh (CCB) Báo Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB Báo Thái Bình luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của hội CCB cấp trên, Đảng ủy, Ban biên tập, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác hội. Hội viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cán bộ, hội viên đã dấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu trong các phong trào, hoạt động của cơ quan; tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tham gia hoạt động tình nghĩa; đóng góp quỹ bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, động viên hội viên và thân nhân ốm đau... Hàng năm, Hội phối hợp với Chi đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động như hiến máu nhân đạo, thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB Báo Thái Bình phấn đấu 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% hội viên

đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hàng năm tổ chức hội đạt trong sạch, vững mạnh, 100% hội viên đạt danh hiệu "CCB gương mẫu", 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

\* Sáng ngày 24/4, Chi đoàn Thanh niên Báo Thái Bình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Nhiệm kỳ 2019 - 2022, tuổi trẻ Báo Thái Bình đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo để lại dấu ấn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Nhiều đoàn viên tích cực tham gia các giải báo chí do các bộ, ngành trung ương, tỉnh tổ chức và đã đạt thành tích cao; đoàn viên là kỹ thuật viên có nhiều giải pháp, sáng kiến đầy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quy trình làm báo. Phong trào thanh niên tình nguyện được Chi đoàn Thanh niên Báo Thái Bình đẩy mạnh. Trong đó, nổi bật là tham mưu Ban biên tập trích kinh phí từ quỹ trái tim nhân ái, tổ chức trao tặng 145

suất quà trị giá 80 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, mồ côi; phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty Cổ phần In Thái Bình và các doanh nghiệp trao 27 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cùng sách vở cho 27 học sinh nghèo; nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với các cơ sở đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tổ chức chương trình "Nói chầu thương - Âm lòng người bệnh", kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân, tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Đại hội đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024, bầu Ban Chấp hành Chi đoàn, bầu trực tiếp Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

**TIỆN DAT - THANH NIÊN**

**Giải bóng chuyền các câu lạc bộ thành phố Thái Bình mở rộng năm 2022**

Trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Bình lần thứ IX, sáng ngày 23/4, Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố tổ chức giải bóng chuyền các câu lạc bộ thành phố Thái Bình mở rộng năm 2022.

Giải quy tụ các vận động viên của 6 câu lạc bộ bóng chuyền trong tỉnh. Các đội được chia làm 2 bảng thi đấu theo hình thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội vào chung kết.

**MINH NGUYỆT**

**CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT**

**Giao lưu bóng đá**

Hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và Quốc tế lao động 1/5, sáng ngày 23/4, Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát và Công ty Cổ phần Bảo hiểm bảo vệ môi trường PTI tổ chức giao lưu bóng đá.

Với mục đích gắn kết và nâng cao tinh thần thể dục thể

**MẠNH THẮNG**

thao, rèn luyện thể chất và tinh thần đoàn kết, các cầu thủ đã công hiến cho khán giả những pha bóng đẹp, trận đấu hấp dẫn. Buổi giao lưu bóng đá đã tạo sân chơi lành mạnh để nhân viên, người lao động tăng cường rèn luyện tinh thần thể thao, rất chặt tinh đoàn kết giữa hai đơn vị.



**CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ ĐẾN NĂM 2030**  
**Hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế**

(chinhphu.vn) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Theo đó, hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế của Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống thuế tốt theo thông lệ quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu về nguồn lực để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, bao gồm các sắc thuế, phí, lệ phí chủ yếu sau đây: Thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thuế tài nguyên; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế bảo vệ môi trường; các khoản phí, lệ phí và thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Về quy mô thu ngân sách từ thuế, phí, bảo đảm duy trì tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước từ thuế, phí ở mức ổn định, hợp lý và phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 và 2026 - 2030, trong giai đoạn đầu tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

Hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định pháp luật Việt Nam, trọng tâm là thể chế quản lý thuế, nguồn nhân lực và công nghệ thông tin.

Đến năm 2025, mức độ hài lòng của người nộp thuế với sự phục vụ của cơ quan thuế đạt tối thiểu 90%; tỷ lệ hồ sơ người nộp thuế được thực hiện qua phương thức điện tử đạt tối thiểu 70%.

Tỷ lệ hồ sơ đăng ký thuế được cơ quan thuế giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên

tổng số hồ sơ nhận được đạt tối thiểu 80%.

Tỷ lệ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế bằng phương thức điện tử của người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức đạt tối thiểu 98%; của cá nhân đạt tối thiểu 85%.

Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế, miễn, giảm thuế của người nộp thuế được cơ quan thuế giải quyết và trả kết quả đúng hạn đạt tối thiểu 98%.

**Thuế giá trị gia tăng: Tiến tới cơ bản áp dụng một mức thuế suất**

Một trong các giải pháp thực hiện Chiến lược là cải cách chính sách thuế.

Cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng, mở rộng cơ sở thuế thông qua giảm nhóm hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng và nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%; tiến tới cơ bản áp dụng một mức thuế suất; nghiên cứu tăng thuế suất thuế giá trị gia tăng theo lộ trình; rà soát điều chỉnh ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp khấu trừ cho phù hợp với thực tế; nghiên cứu áp dụng thống nhất phương pháp tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với người nộp thuế có doanh thu dưới ngưỡng hoặc không đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ.

Bên cạnh đó, hoàn thiện các quy định liên quan đến thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu, bảo đảm phản ánh đúng bản chất và phù hợp thông lệ quốc tế. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về khấu trừ thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng đơn giản, minh bạch và đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan.

**Xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng thuế đối với thuốc lá, bia, rượu**

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung đối tượng chịu thuế

tiêu thụ đặc biệt để điều tiết tiêu dùng phù hợp với sự dịch chuyển về xu hướng tiêu dùng trong xã hội và định hướng của Đảng và Nhà nước về bảo vệ sức khỏe nhân dân và bảo vệ môi trường; xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng thuế đối với các mặt hàng thuốc lá, bia, rượu để hạn chế sản xuất, tiêu dùng và thực hiện các cam kết quốc tế; rà soát điều chỉnh mức thuế tiêu thụ đặc biệt một số mặt hàng để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; nghiên cứu áp dụng kết hợp giữa thuế suất theo tỷ lệ và mức thuế tuyệt đối đối với một số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, tiếp tục thu gọn số lượng mức thuế suất để đơn giản biểu thuế nhập khẩu, phần đầu đến năm 2025 số lượng mức thuế suất thuế nhập khẩu giảm từ 32 mức hiện nay xuống còn khoảng 25 mức vào năm 2025 và 20 mức vào năm 2030.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để thúc đẩy xuất khẩu, khuyến khích gia tăng giá trị nội địa, hạn chế xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản thô; có chính sách ưu đãi phù hợp để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực ưu tiên, bảo đảm phù hợp với các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và các cam kết quốc tế. Nghiên cứu sửa đổi các quy định về hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, nhập khẩu tại chỗ và các quy định liên quan đến khi phụ thuế quan, bảo đảm đồng bộ với quy định của pháp luật có liên quan, hạn chế gian lận thương mại, trốn thuế.

**Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ**

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, rà soát để sửa đổi hoặc

bãi bỏ ưu đãi miễn, giảm thuế không còn phù hợp với yêu cầu phát triển, yêu cầu hội nhập quốc tế; hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội với chính sách miễn, giảm thuế, bảo đảm tính trung lập của thuế để áp dụng ổn định trong trung và dài hạn; thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đồng thời chuyển trọng điểm chính sách thu hút đầu tư nước ngoài từ số lượng sang chất lượng, khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế trong đầu tư vào những ngành, nghề mũi nhọn và những địa bàn cần khuyến khích đầu tư. Mở rộng cơ sở thuế phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước và thông lệ quốc tế; thực hiện các tiêu chuẩn phòng, chống chuyển giá, chống xói mòn nguồn thu theo thông lệ quốc tế.

Đối với thuế thu nhập cá nhân, rà soát bổ sung đối tượng chịu thuế; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng điều chỉnh số lượng và các mức thuế suất phù hợp với thu nhập chịu thuế tỷ lệ và mức thuế tuyệt đối của từng loại thu nhập, tạo điều kiện đơn giản trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cả người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế, ngăn chặn các hành vi trốn, tránh thuế; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về miễn, giảm thuế phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn và thông lệ quốc tế.

Đối với thuế tài nguyên, nghiên cứu sửa đổi quy định, giá tính thuế tài nguyên, sản lượng tài nguyên tính thuế; sẵn lòng khùng thuế, mức thuế và miễn, giảm thuế tài nguyên theo hướng minh bạch, rõ ràng, bảo đảm chính sách thuế tài nguyên tiếp tục là công cụ hữu hiệu để góp phần quản lý, bảo vệ tài nguyên, khuyến khích sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, khuyến khích chế biến sâu, nâng cao giá trị tài nguyên.

**Nghiên cứu tăng mức điều tiết đối với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà**

Đối với các loại thuế liên quan đến tài sản (bao gồm cả thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp), tiếp tục thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 để góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tổng kết, đánh giá tổng thể tình

hình thực hiện chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu hoàn thiện theo hướng tăng mức điều tiết đối với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ nhà, đất, bảo đảm động viên nguồn thu hợp lý, ổn định cho ngân sách nhà nước, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam và thông lệ quốc tế. Đồng thời, xây dựng chính sách thuế theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ xác định rõ đối tượng chịu thuế tài sản, số thuế phải nộp, đồng bộ với quy định của pháp luật về đất đai và quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với thuế bảo vệ môi trường, nghiên cứu mở rộng đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa gây ô nhiễm môi trường; nghiên cứu để điều chỉnh khung và mức thuế bảo vệ môi trường nhằm bảo đảm chính sách thuế bảo vệ môi trường là một công cụ kinh tế quan trọng góp phần hạn chế việc hàng khẩu, sản xuất và sử dụng hàng hóa gây ô nhiễm môi trường.

Đối với phí và lệ phí và thu khác thuộc ngân sách nhà nước, rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật phí và lệ phí theo hướng khai thác hiệu quả nguồn thu phí, lệ phí từ tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường; thực hiện lộ trình tăng mức thu phí nhằm từng bước tính đủ chi phí trong mức thu phí; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi từ phí sang thuế hiện giá dịch vụ sự nghiệp công, khuyến khích thúc đẩy xã hội hóa cung cấp dịch vụ công; tăng cường thực hiện các cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng nguồn lực của xã hội và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đồng thời bảo đảm phù hợp với chủ trương tổ chức, sắp xếp lại bộ máy cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Nghiên cứu xây dựng khoản thu hoặc thuế đối với các hoạt động, hình thức kinh doanh mới phù hợp với thực tế phát triển, bảo đảm quyền thu thuế, đánh thuế của Việt Nam phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn và theo thông lệ quốc tế. Rà soát, hoàn thiện chính sách về thu khác thuộc ngân sách nhà nước bảo đảm phù hợp với thực tế và đồng bộ với pháp luật chuyên ngành.

**KIẾN XƯƠNG**

**Tỷ lệ bệnh đạo ôn, mật độ rầy và sâu gia tăng**

Đến nay, lúa xuân trên địa bàn huyện Kiến Xương đang ở giai đoạn phân hóa đồng. Qua kiểm tra thực tế trên đồng ruộng, tỷ lệ bệnh đạo ôn, mật độ rầy và sâu gia tăng, có nguy cơ gây hại trên diện rộng. Bệnh đạo ôn đã xuất hiện trên các giống nhiễm, xuất hiện ổ lùn lụi, rầy lưng trắng nở rộ với mật độ trung bình 100 - 200 con/m<sup>2</sup>, cao 500 - 800 con/m<sup>2</sup>, cá biệt 1.000 - 2.000 con/m<sup>2</sup>.

Để bảo vệ và chăm sóc lúa xuân, Trách Trưởng trại và Bà vệ thực vật huyện Kiến Xương yêu cầu HTX SXKD DVNN các xã, thị trấn hướng dẫn nông dân phun phòng khi tỷ lệ bệnh đạo ôn từ 3% trở lên. Với các ruộng bị bệnh nặng, trước khi phun thuốc phải rút, vơ và tiêu hủy lá bị bệnh. Thông báo cho nông dân phòng, trừ cục bộ những ổ rầy có mật độ từ 800 con/m<sup>2</sup> trở lên để tránh môi giới truyền bệnh lùn sọc đen cho lúa xuân các vụ tiếp theo và gây cháy rầy; tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tiếp tục vệ sinh đồng ruộng, điều tiết mức nước nông để lúa phân hóa và làm đồng thuận lợi kết hợp bón kali theo yêu cầu từng giống cho các trà lúa bảo đảm cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt.

**THU THUY**

**THUY CHÍNH**

**3/3 thôn xây dựng đạt chuẩn nhà văn hóa kiểu mẫu**



Nhà văn hóa kiểu mẫu thôn Miếu, xã Thụy Chính.

Thực hiện chủ trương của huyện Thái Thụy về xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố kiểu mẫu, thời gian qua, xã Thụy Chính đã chỉ đạo các thôn trong xã tập trung huy động nguồn lực xây dựng đạt chuẩn nhà văn hóa thôn kiểu mẫu trên địa bàn. Kết quả, từ năm 2021 đến tháng 4/2022 toàn xã có 3/3 thôn xây dựng đạt chuẩn nhà văn hóa kiểu mẫu, gồm các thôn: Hòa Hòa, Chính và Miếu. Thụy Chính hiện là xã đầu tiên trong huyện Thái Thụy có 100% số thôn xây dựng đạt chuẩn nhà văn hóa thôn kiểu mẫu.

Để xây dựng đạt chuẩn nhà văn hóa thôn kiểu mẫu, bên cạnh sự hỗ trợ kinh phí của các cấp, ngành, 3 thôn trong xã đã tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa từ người dân, con em xa quê với tổng kinh gần 1,4 tỷ đồng. Nhờ nguồn kinh phí trên, các thôn đã đầu tư xây dựng, nâng cấp được những hạng mục như nhà vệ sinh, lán để xe, sân chơi thể thao và mua sắm thêm nhiều thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao, hệ thống camera, tủ sách... tại các nhà văn hóa, từ đó phục vụ tốt cho việc hội họp, vui chơi, giải trí, văn nghệ, thể thao của nhân dân.

**TRẦN TUẤN**